

หัวข้อ	โครงการการออกแบบเลขคณิตปีสำหรับการรณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ (สวนสัตว์ในห้างสรรพสินค้า)
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นพดล ยุทธมนตรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
ชื่อนักศึกษา	นางสาวชนาทิพย์ อรุณพูลทรัพย์
หลักสูตร	ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ปีการศึกษา	2554

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการการออกแบบเลขคณิตปีสำหรับการรณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ (สวนสัตว์ในห้างสรรพสินค้า) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงประเด็นและปัญหาเรื่องการดูแลสัตว์ในสวนสัตว์บนห้างสรรพสินค้า เนื่องจากห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่จำกัดบริเวณและสภาพความเป็นอยู่สัตว์เหล่านั้นจึงจำเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเหมาะสม อีกทั้งการผันเปลี่ยนแห่งยุคโลกาภิวัตน์และแนวคิดที่ว่า “สัตว์ป่าจะปรับสภาพให้เข้ากับเมืองได้” ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสภาพสัตว์ป่าในปัจจุบัน ที่ถูกทารุณกรรม กักขังอยู่ในที่แคบ บาดเจ็บบ้างถูกนำมาใช้แรงงาน เป็นสินค้า หรือนำมาใช้เพื่อความบันเทิง และเพื่อการออกแบบการดำเนินงานสร้างผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ จึงสะท้อนออกมาในรูปแบบงานโฆษณา “เปลี่ยนเชิด เป็นช่วย” โดยอาศัยภาวะภายใน และ ความรู้สึกว่าในบางครั้งการแสดงจะไม่สนุกสำหรับทุกคนซึ่งตัวโฆษณาจะล้อเลียนและบอกเล่าเรื่องราวว่าสัตว์ที่อยู่บนในห้างสรรพสินค้ามันถูกโชว์ด้วยการแสดง แต่ความจริงแล้วมันกำลังถูกมนุษย์เชิดเพื่อให้ความบันเทิงแก่นมนุษย์ ในขณะที่มนุษย์มีความสุข แต่คุณได้ถามพวกมันหรือเปล่า ว่ามันมีความสุขแค่ไหน สัตว์มาอยู่ในเมืองต้องปรับตัวเพราะในเมืองไม่ใช่สถานที่ที่มันควรจะอยู่ โดยบอกเล่าเรื่องราวของสัตว์ว่า บางครั้งเราอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม สัตว์ที่ไม่เหมาะสม ถ้าคุณนั่งเฉยหรือปล่อยปะละเลยก็เท่ากับ คุณเชิดและเชือดสัตว์พวกนั้นอย่างไม่รู้ตัว โดยที่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นช่วยได้ เราไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าอาจได้พักผ่อน แล้วสำหรับสัตว์มันควรจะอยู่ที่ไหน? (ป่า/เมือง)? เป็นการตั้งต้นคำถามให้ลูกคิดผ่าน เสียงคิดและความรู้สึกของพวกสัตว์ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการสื่อสารยอมรับ, ละเลย, ไม่เห็นด้วย บางครั้งการสร้างคำถามใหม่สำหรับผู้ที่กำลังรับชมสู่กระบวนการทางความคิด บางครั้งทู่เถียงขัดแย้งบางครั้งเกิดภาวะนิ่งงัน ที่อาจตอบคำถามที่ตั้งต้นไว้ได้หรือสร้างคำถามใหม่ให้ขบคิด งานชิ้นนี้จึงทำให้คนลูกคิดว่า... คุณพร้อมที่จะร่วมกัน เปลี่ยนจากเชิด เป็นช่วยแล้วหรือยัง ?